

กลุ่มผู้สอบคัดเลือกผอ.เขตพื้นที่ฯปี 2565 รองศธ.ไทยยกเลิกผลคัดเลือกฯขณะที่ ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.เขตฯจ นวนาน 4 ราย

นำเสนอเมื่อ : 3 เม.ย. 2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2565 ได้มายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อ ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำ
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565
เนื่องจากผู้สอบคัดเลือกฯได้ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม
การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
เปิดเผยคะแนนผู้สอบคัดเลือกฯตามผลการอุทธรณ์ พบว่า มีข้อผิดพลาดอันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ดังนั้นกลุ่มผู้สอบคัดเลือกฯจึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการ 1, ตรวจสอบผลคะแนนทุกภาค
ของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกราย ตรวจสอบการให้คะแนนภาค ข และ ค
ทุกรายว่าได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้หรือไม่ มีความถูกต้อง เป็นธรรมหรือไม่ และดำเนินการตามข้อ
21 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรงไปกว่านี้
2,ชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จะดำเนินการในครั้งต่อไปแทนอัตราว่างจากผู้เกษียณอายุราชการ หรือกรณีอื่นใด
ตามลำดับของประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
3,ยกเลิกผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีก
ษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 4,
ยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1804/2565 สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2565
ซึ่งดำเนินการตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเข
ตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 5,
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ 6,
ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 โดยหากพบผู้กระทำผิด
ควรดำเนินการและมีบทลงโทษตามระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการต่อไป

ด้าน ดร.อรรถพล กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยอมรับว่า เกิดความผิดพลาด

คณะกรรมการสรรหาจึงมีมติให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
ดำเนินการทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แต่อย่างไรก็ตามจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาทั้งระบบ
ต้องมีการแก้ไขประกาศใหม่ ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมก.ค.ศ. ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาคงไม่ใช่การยกเลิกบัญชี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ก.ค.ศ.วันนี้ ที่มีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ
เป็นประธาน
ได้มีมติอนุมัติการเพิกถอนรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
ษา สังกัดสพฐ.เป็นการเฉพาะราย จำนวน 4 ราย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 3 เมษายน 2566](#)